



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๑๓๔๑

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุปประเด็นการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือหรือข้อราชการประจำสัปดาห์
ประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธานสรุปสาระสำคัญได้
 ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. ข้อเสนอของ ปมท. และเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p>	<p>๑. การจัดรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ของ นรม./หัวหน้า คสช. ในวันศุกร์ ถือเป็นคำสั่งราชการ ทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว</p> <p>๒. ควรมีการจัดฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการเชิงลึกให้หน่วยงานระดับสำนัก/กองต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๓. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณควรดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งงบประมาณส่วนกลาง งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบ function ของกระทรวงอื่นที่อยู่ในจังหวัด โดยเน้นการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปได้ด้วยความโปร่งใส</p> <p>๔. เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและเกี่ยวข้องกับ มท. ให้ กพร.สป. ติดตาม</p> <p>๕. การปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ ต้องทบทวน โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน หากเห็นว่าโครงการใดไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทัน ๓๑ มี.ค. ๕๘</p>	<p>ทุกหน่วยงาน จังหวัด</p> <p>สตร.สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ จังหวัด</p> <p>กพร.สป.</p> <p>สบจ.สป./ สนผ.สป.</p>
<p>๒. สรุปข้อมูลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)</p>	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมนันท์) รายงานสถานการณ์ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๘ มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑) ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมของประเทศและชุมชน ได้แก่ (๑) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง และการพัฒนาในอนาคต (๒) การแก้ปัญหาเรื่องพลังงาน (๓) การแก้ปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์ (๔) การจัดตลาดนัดชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (๕) การค้าการลงทุนต่างประเทศ (๖) การเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ (๗) การเปิดตลาดใหม่ใน</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ต่างประเทศ (๘) การจัดงาน “วิถีข้าว วิถีไทย Thai rice : Thainess” บริเวณถนนด้านข้างท่าเนียบรัฐบาล ริมนคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ ๕ มี.ค. - ๕ เม.ย. ๕๘</p> <p>๒) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) การแต่งตั้ง กกก. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล และ คสช. (๒) การลดความขัดแย้งทางศาสนาและการแก้ปัญหา (๓) การจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบ (๔) การดำเนินการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๕) การดำเนินการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (๖) การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลในส่วนภูมิภาค (๗) การศึกษาดูงานต่างประเทศ (๘) โครงการ “ปณิธาน ความดี ปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา”</p> <p>๓) สรุปประเด็นจากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ที่เกี่ยวข้องกับ มท. จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่</p> <p>๓.๑) การแต่งตั้ง กกก. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลและ คสช. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กกก. ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล (กชน.) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ๕ ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านกฎหมาย และการป้องกันการทุจริต และด้านต่างประเทศ โดยมี นรม. เป็นประธาน ซึ่งจะมีการติดตามผลงานรอบ ๓, ๖ และ ๙ เดือน - กกก. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช. (กขย.) โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน - กกก. ขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน - การแต่งตั้งผู้ประสานงานบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลระดับกระทรวง (ปขก.) ซึ่ง มท. มอบหมาย รอง ปมท. (ส) เป็นผู้ประสานงานในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนกำกับติดตามงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อ กกก. ชุดต่างๆ - กกก. ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ หรือ คตร. <p>๓.๒) การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลในส่วนภูมิภาค โดยมอบหมาย ผวจ. และนอ. เป็นกลไกหลักในการ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงภารกิจของกระทรวงและส่วนราชการต่างๆ ที่มีผู้แทนปฏิบัติหน้าที่ประจำจังหวัด พร้อมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ อปท. ในพื้นที่</p> <p>๓.๓) การเดินทางไปดูงานต่างประเทศของข้าราชการให้เดินทางได้เฉพาะกรณีที่ต้องติดต่อราชการเท่านั้น</p> <p>๓.๔) โครงการ “ปณิธาน ความดี ปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อให้ทุกคนตั้งปณิธานทำความดี ๑ อย่าง ต่อตนเอง สังคม และแผ่นดิน</p> <p>๒. ความเคลื่อนไหวสำคัญในประเทศ</p> <p>๑) ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเกี่ยวกับการยกย่องรัฐธรรมนูญ โดยมีการกล่าวถึงที่มาของผู้ใช้อำนาจทางการเมืองที่มาของ นรม. ซึ่งกำหนดให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน ๒ วาระ รวมถึงการตรวจสอบประวัติ และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เป็นต้น สำหรับการยกย่องรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นทิวทัศน์ของสังคม คือ กรณีคณะกรรมการยกย่องรัฐธรรมนูญ พิจารณาให้มี ส.ว. ๒๐๐ คน มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม โดยการสรรหา ส.ว. จาก ๕ ช่องทาง ได้แก่ ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา ผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นตำแหน่งบริหาร ข้าราชการฝ่ายทหาร ซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.เหล่าทัพ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ หรืออาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้ง ผู้ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง ขององค์กรด้านเกษตรกรรม แรงงาน วิชาการ ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ</p> <p>๒) การเคลื่อนไหวของผู้เห็นต่างจากรัฐบาล เช่น การคัดค้านการไล่นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกจากราชการ ตลอดจนการเคลื่อนไหวทางสื่อออนไลน์เพื่อลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาล</p> <p>๓) การเคลื่อนไหวของมวลชน ดังนี้ (๑) การเรียกร้องที่ดินทำกินใน จ.กระบี่ นครพนม และลำพูน (๒) การคัดค้านการให้สัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ ๒๑ (๓) การคัดค้านการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของรัฐบาล (๔) การคัดค้านการดำเนินการ/โครงการของรัฐของกลุ่มเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี และการคัดค้านของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองทอง จ.พิจิตร เป็นต้น</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๔) กระแสสังคมที่มีต่อคนมุสลิม โดยปรากฏกระแสคัดค้านการต่อต้านการสร้างมัสยิดที่ อ.ภูเพียง จ.น่าน และการเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนจากการใช้เครื่องขยายเสียงในการประกอบพิธีศาสนกิจของมัสยิดอำเภอนาว จ.ภูเก็ต</p> <p>๓. สถานการณ์ต่างประเทศ ได้แก่ (๑) การร่วมมือกันของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในการอบรมกองทัพอิรักเพื่อต่อต้านกลุ่ม IS (๒) ประเทศตุรกีและสหรัฐอเมริกาเริ่มโครงการฝึกและติดอาวุธให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรีย เพื่อให้ต่อสู้กับนักรบของกลุ่ม IS และกองทัพรัฐบาลซีเรีย</p>	
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นันทบุรี ชรก.สป. เลขขา ศสน.มท. ได้สรุปข่าวสารสำคัญจากการประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) เมื่อวันที่ ๒๓, ๒๔ และ ๒๗ ก.พ. ๕๘ ดังนี้</p> <p>๑. สถานการณ์ความรุนแรงที่อาจกระทบต่อคนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ซักซ้อมสถานทูตไทยในต่างประเทศเพื่อรับทราบสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจกระทบต่อคนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะสถานทูตไทยในตะวันออกกลางให้เร่งสำรวจคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศเหล่านั้น รวมทั้งเตรียมแผนอพยพกรณีจำเป็น</p> <p>๒. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ซึ่งมีผู้จดทะเบียนประมาณ ๑.๖ ล้านคน โดยมีผู้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเพียง ๑๐๗,๐๒๐ คน กระทรวงแรงงานจึงคาดว่าในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๕๘ จะไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติผู้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ทั้งหมด จำเป็นต้องมีการขอขยายเวลาออกไป</p> <p>๓. การหารือเรื่องปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย การประชุม คกก. ชายแดนภาคใต้ที่เมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย สารสำคัญมีการหารือเรื่องปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย เช่น การสร้างรั้วชายแดนบริเวณด้านป่าดงเบซาร์ และด้านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา การสร้างพังกั้นน้ำบนแม่น้ำโก-ลก ฝั่งไทย ที่ อ.สุโขทัยโก-ลก จ.นราธิวาส อาจเป็นเหตุให้เกิดภาวะน้ำท่วมใหญ่ในฝั่งมาเลเซีย ดังนั้น จึงมีมติเบื้องต้นว่าหากฝ่ายใดจะดำเนินการอย่างไรระหว่างชายแดนควรจะมีการปรึกษาหารือกันเพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้านโครงสร้างหรือภัยพิบัติ</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๔. ข่าวกรองของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บชส.) เรื่อง การเตรียมก่อเหตุรุนแรงใน ๓ จชต. จากกรณีข่าวกรองของ บชส. ว่านายสะแปอิง บาซอ ผู้นำ BRN ที่หลบหนียู่ในมาเลเซีย ได้สั่งการให้ผู้ก่อความรุนแรงเตรียมก่อเหตุรุนแรงใน ๓ จชต. พร้อมกัน โดยใช้ระเบิดคาร์บอนบอมป์/จยย. ขณะนี้ อยู่ระหว่างการขนย้ายระเบิดเข้าพื้นที่ ทั้งนี้ แนวโน้มจะก่อเหตุช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ สมบ. ขอให้หน่วยข่าวนำข้อมูล บชส. ไปใช้ประโยชน์และตรวจสอบเพื่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต. หรือเขตเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ เช่น เขตพื้นที่หาดใหญ่</p> <p>๕. ปัญหาไควตาคอนไทยที่จะไปแสวงบุญ (ฮัจย์) ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในปี ๒๕๕๘ ซึ่งคนไทยได้รับไควตาคำนวณน้อยกว่าความต้องการของชาวไทยมุสลิม และมีประเด็นปัญหาผู้ไปแสวงบุญที่สูงอายุจากต่างจังหวัดระบุได้เฉพาะปีเกิด โดยไม่ทราบวันและเดือนเกิด ซึ่งเป็นข้อขัดข้องในการออกวีซ่าของสถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการหารือแก้ไขปัญหาระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ, ปค. และ คอ.บต.</p>	
๔. สรุปเรื่องเข้า ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท.	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขาฯ ศสน.มท. ได้รายงานสรุปเรื่องเข้า ครม. จำนวน ๓๓ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑. เรื่องที่ มท. เสนอขอมติ ครม. จำนวน ๒๑ เรื่อง เช่น (๑) ให้ กฟภ. กู้เงินระยะสั้น ประเภทกู้เบิกเงินเกินบัญชี (๒) โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ. ที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน (๓) ขอเปลี่ยนแปลงโครงการบริหารจัดการน้ำของ ปภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๔) ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดแพร่ เป็นต้น</p> <p>๒. เรื่องที่หน่วยงานอื่นเสนอขอความเห็น มท. จำนวน ๑๒ เรื่อง เช่น (๑) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอร่างยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ (๒) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เสนอร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. (๓) กระทรวงการคลัง เสนอขอความเห็น มท. เรื่องร่างกฎหมายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น</p>	หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
<p>๕. ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโครงการนำร่อง จ.พระนครศรีอยุธยา</p>	<p>อธิบดี สถ. รายงานความคืบหน้า ดังนี้</p> <p>๑. ผลการดำเนินการขนย้ายขยะมูลฝอยจาก ต.บ้านป้อม ไปยังบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล (ข้อมูลวันที่ ๓ มี.ค. ๕๘) ได้ประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ ตัน จากขยะทั้งหมดประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ ๙ มี.ค. ๕๘ สำหรับการดำเนินการในบ่อฝังกลบแห่งใหม่ เช่น งานก่อสร้างถนนบ่อกลบฝัง มีความคืบหน้าประมาณ ร้อยละ ๙</p> <p>๒. การบริหารจัดการในระยะต่อไป มีแนวทางร่วมดำเนินการกับ อปท. ซึ่ง สถ. จะช่วยวางระบบบริหารให้ และ อปท. จะต้องเตรียมพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อม</p> <p>อธิบดี ยผ. รายงานเพิ่มเติม การขนย้ายขยะมูลฝอย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด วันที่ ๙ มี.ค. ๕๘ สำหรับโครงการที่ จ.นครปฐม และ จ.สระบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เม.ย. ๕๘</p> <p>รอง ปมท. (ส) เพิ่มเติม การเบิกจ่ายงบประมาณ ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว ๓๕ ล้านบาท ดำเนินการได้ ร้อยละ ๒๓ สำหรับการดำเนินการในระยะที่ ๒ เป็นการปรับปรุงพื้นที่ และจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ</p> <p>รักษาการ ผว.กฟภ. (รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่ร่วมกับ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๘ เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และแจ้งประเด็นปัญหาเรื่องการขออนุญาตจำหน่ายกระแสไฟฟ้า เนื่องจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีประกาศเมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๕๘ หยุดรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบของ Adder และออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tarif ด้วยวิธีการแข่งขันราคา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงการฯ สำหรับแนวทางแก้ไข มท. และ กฟภ. ควรขออนุมัติในการขอรับอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ตลอดไป</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ควรมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องระดับผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมการดำเนินงานในระยะต่อไป</p> <p>๒. ให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยต่อ รมว.มท. เพื่อเป็นข้อมูลเสนอ คสช. และ ครม.</p> <p>๓.ให้นำเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโครงการนำร่อง</p>	<p>สถ./ยผ./กฟภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	จ.พระนครศรีอยุธยา ทำเป็นกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อเป็นตัวอย่างแก่จังหวัดอื่นต่อไป มอบ ยผ. และ รอง ปมท. (ส) ร่วมกันจัดทำ	
๖. ขัอราชการของ ปค.	อธิบดี ปค. แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องการประชุม VDO Conference ในวันที่ ๗ มี.ค. ๕๘ เพื่อเน้นย้ำนโยบาย มท. ต่อปลัดจังหวัด (ปจ.) และ นอ. ในการให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใสสุจริตในงานทะเบียน บัตร และงานอาวุธปืน	ปค.
๗. การบริหารงบประมาณของ สถ.	<p>อธิบดี สถ. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถ. มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๕๘,๐๐๐ ล้านบาทเศษ โดยได้นำเข้า ครม. เพื่อจะโอนเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแล้ว ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทเศษ ขณะนี้มีมติ คกก. การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นจะแจ้ง อปท. ทั่วประเทศนำไปใช้ สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอีก ๓๐,๐๐๐ ล้านบาทเศษ มีโครงการที่ทำสัญญาผูกพันแล้ว ประมาณ ๘,๐๐๐ โครงการ จาก ๑๓,๕๓๕ โครงการ</p> <p>๒. จากการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.พ. ๕๘ ได้เชิญ ผวจ. ปลัดจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด มาประชุมหารือฯ ซึ่งได้รับทราบปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า โดยมีประเด็นหลัก เช่น มาตรการตามมติ ครม. ให้มีการปรับราคากลางราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ การก่อสร้างกลั่นกรองโครงการของจังหวัด ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดให้การประกวดราคาด้วยวิธีพิเศษต้องได้รับอนุมัติจาก ผวจ. การขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการกำหนดราคากลาง เป็นต้น และได้เสนอกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณขอความเห็นในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบ ผวจ. ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ท้องถิ่นจังหวัดรับทราบแนวทางการกำหนดราคากลาง และให้ ผวจ. จัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง รวมทั้งให้มีคณะกรรมการระดับอำเภอ นอกจากนั้นให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลาง สำหรับการรายงานผลขอให้ท้องถิ่นจังหวัดรายงานด้วยระบบ E-Plan ให้เป็นปัจจุบัน</p>	สถ., สบจ.สบ.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหาวิธีการสนับสนุน และแก้ไขปัญหาของอปท. เรื่องที่บุคลากรของ อปท. ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง การกำหนดราคากลาง นอกเหนือจากการจัดอบรม</p> <p>๒. การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้ติดตามเป็นรายโครงการ สำหรับงบลงทุนให้ติดตามเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการมอบ ผวจ. ติดตามการใช้จ่ายบจังหวัดแบบบูรณาการด้วย</p>	
<p>๘. ความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ</p>	<p>อธิบดี ยผ. รายงานว่า การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ ในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ ขณะนี้ได้สรุปพื้นที่ ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จ.ตาก ตราด สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา และ จ.หนองคาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่มีประเด็นปัญหา คือ มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่จำเป็นต้องถอนสภาพ นสล. ที่ จ.มุกดาหาร ตราด และ จ.สระแก้ว ซึ่งได้ทำบันทึกถึง ปมท. ขอให้ ทด. ทำการเพิกถอนตามระเบียบแล้ว สำหรับที่ จ.ตาก เป็นที่กรมป่าไม้ ที่ จ.หนองคายเป็นที่นิคมอุตสาหกรรม และที่ จ.สงขลา เป็นที่ดินที่ ป.ป.ง. ยึดมาจากเอกชน</p> <p>รอง ปมท. (ส) แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มี นรม. เป็นประธาน โดยการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๘ ตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่ม คือ คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดขอบเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มี รมว.มท. เป็นประธาน ปมท. เป็นรองประธาน และ รอง ปมท. (ส) เป็นเลขาฯ ผู้แทนจาก ทด. และ ยผ. เป็นผู้ช่วยเลขาฯ</p>	<p>ยผ./ทด/ รอง ปมท.(ส)</p>
<p>๙. ข้าราชการของ ยผ.</p>	<p>อธิบดี ยผ. รายงานความก้าวหน้าโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยู่ระหว่างการจัดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ดำเนินการแล้ว ๒๓ จังหวัด เหลือ ๕๓ จังหวัด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. ๕๘ ขณะนี้ได้เร่งให้จังหวัดดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้วางแผนการบริหารจัดการห้องสมุดหลังจากส่งมอบให้โรงเรียนโดยการจัดหาหนังสือควรรับบริจาคเป็นเงินหรือจัดหางบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเด็ก</p> <p>๒. ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. ๕๘ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยคิดหาแนวทางในการจัดทำโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยผ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑๐. ข้อราชการของ ทด.	<p>อธิบดี ทด. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การดำเนินการของคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน จากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๕๘ เห็นชอบให้ในส่วนของ มท. การจัดที่ดินสาธารณประโยชน์ให้นำเข้าที่ประชุม คทช. อีกครั้งหนึ่ง โดยเป็นการแบ่งแยกเป็นแปลงๆ ไป</p> <p>๒. ความคืบหน้าการออกเอกสารสิทธิที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต ได้ชี้แจงว่า จำนวนที่ดินทั้งหมดมี ๔๘๘ แปลง เป็นคำขอออโฉนดที่ดินที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๔ แปลง (ยกเลิกแล้ว ๗ แปลง ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาให้ดำเนินการต่อไป ๒๓ แปลง และอยู่ระหว่างตรวจสอบ ๔ แปลง) สำหรับอีก ๔๕๔ แปลง ได้มีการออกหนังสือแสดงสิทธิแล้ว แบ่งเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่มีปัญหา จำนวน ๒๔๐ แปลง อยู่ระหว่างให้ จ.ภูเก็ต ตรวจสอบเพิ่มเติม ๗๐ แปลง อยู่ระหว่าง ป.ป.ช. ตรวจสอบ ๒๑๗ แปลง และออกเอกสารสิทธิโดยคลาดเคลื่อนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ๙๓ แปลง ประมาณสิ้นเดือน มี.ค. ๕๘ จะทราบความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>การดำเนินงานของอนุกรรมการจัดที่ดิน หลังจากรับที่ดินมาแล้ว ดำเนินการอย่างไรต่อ และการประสานกับคณะอนุกรรมการฯ อื่นๆ ในระดับจังหวัด ต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลตัวเลขต้องถูกต้อง และตัวเลขของทุกหน่วยงานต้องตรงกัน</p>	ทด.
๑๑. ข้อราชการของ พช.	<p>รองอธิบดี พช. (นายอรรถพร สิงหวิชัย) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ความคืบหน้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขณะนี้ได้ยื่นคำขोजัดตั้งกองทุนไปที่กรมบัญชีกลาง โดยขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๓๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้ชี้แจงต่อสำนักงบประมาณแล้ว</p> <p>๒. การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประจำปี ๒๕๕๘ กำหนดดำเนินการ วันที่ ๑ เม.ย. ๕๘ สำหรับปี ๕๘ จะมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา</p> <p>๓. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๘ ผู้แทน พช. ได้ชี้แจงคณะอนุกรรมการปฏิรูปด้านความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับกองทุนของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งกองทุนกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองทุนหมู่บ้าน โดยคณะอนุกรรมการฯ จะศึกษาแนวทางเพื่อจัดตั้งธนาคารชุมชน</p>	พช.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>รอง ปมท. (ส) เพิ่มเติม กองทุนหมู่บ้านเป็นการให้ทุนแบบปัจเจกบุคคล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นกลุ่ม มีติดการพัฒนาสตรีรัฐบาลให้ความสำคัญ</p>	
<p>๑๒. ชื่อราชการของ ปภ.</p>	<p>เลขานุการกรม ปภ. รายงานว่าได้มีการจัดทำแผนแม่บทป้องกันอัคคีภัย สำหรับมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควันได้นำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. แล้ว เป็นการแก้ไขปัญหาใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จ.ลำปาง แพร่ และ จ.ลำพูน</p>	<p>ปภ.</p>
<p>๑๓. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.</p>	<p>๑. การประปานครหลวง</p> <p>๑) กปน. มอบหนังสือ ๑๐๐ ปี การประปาไทย “ศตวรรษสดุดีสายธารีแห่งนครา” จำนวน ๒,๗๕๐ เล่ม แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปเผยแพร่ประวัติการประปาไทย และสร้างจิตสำนึกถึงคุณค่าของน้ำให้แก่เยาวชนไทย และ ผวก.กปน. ได้มอบเงินส่วนตัวเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ทำความดี ๒ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๒) กปน. จัดอบรมเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เรื่องการวางแผนและบริหารจัดการงานประปา “Water Treatment and Maintenance” กับสถาบันพัฒนาวิชาการประปาของ กปน. ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ก.พ. ๕๘ โดยมีองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) เป็นผู้ประสานงาน</p> <p>๒. การประปาส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) กปภ. จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ ๓๖ ปี ภายใต้แนวคิด กปภ. มุ่งเน้นคุณธรรม ต่อด้านทุจริต โดยมีการทำบุญ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ กปภ. สาขาดีเด่น และพนักงานดีเด่น และ รมช.มท. เป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกันการทุจริตของ กปภ. ในการรับเรื่องร้องเรียนข้อทุจริต</p> <p>๒) กปภ. สรุปผลการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ ปี ๒๕๕๘ ได้แก่ โครงการประปาทันใจ คนไทยมีสุข ให้ประชาชนผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์ประปาใหม่ จำนวน ๑,๓๙๖ ราย โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนพบว่า พอใจมาก - มากที่สุด ร้อยละ ๘๐.๕ และการให้บริการของมิสเตอร์ประปาในโครงการประปาทันใจ ลงพื้นที่ตรวจสอบให้คำแนะนำ ซ่อมแก้ไขถึงบ้านไม่มีวันหยุด มีลูกค้ารับบริการ ๑๓,๑๓๗ ราย พบว่ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการมาก - มากที่สุด ร้อยละ ๘๐.๔๘</p>	<p>กปน.</p> <p>กปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๓. การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ร่วมสำรวจพื้นที่การติดตั้งและเปลี่ยนดวงโคมไฟส่องสว่างจุดเสี่ยงเพิ่มเติมบริเวณท่าเรือตลอดแนวคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของ รอง นรม. ด้านความมั่นคง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจเส้นทางพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณท่าเรือในคลองแสนแสบ พบว่ามีบริเวณที่ต้องปรับปรุง จำนวน ๑๘ จุด และ กฟน. รับดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติม กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑ สัปดาห์</p> <p>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดำเนินงาน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน ๒๐,๙๔๘ ครัวเรือน (๑ ต.ค. ๕๗ - ๒๖ ก.พ. ๕๘)</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. ให้ กปภ. นำผลสำรวจผู้รับบริการในส่วนที่ไม่พึงพอใจว่ามีเหตุผลอะไรบ้าง นำมาเสนอในการประชุมหารือฯ สัปดาห์หน้า</p> <p>๒. ให้ กปน., กปภ., กฟน., กฟภ. เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และพายุฤดูร้อน</p>	<p>กฟน.</p> <p>กฟภ.</p> <p>กปภ.</p> <p>กปน./กปภ./ กฟน./กฟภ.</p>
<p>๑๔. ข้อราชการของรอง ปมท. (ม)</p>	<p>รอง ปมท. (ม) แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑. จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการบริหารโครงการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธาน มีแนวคิดจัดทำโครงการลดการใช้สำเนาในการติดต่อราชการ</p> <p>๒. สหพันธ์รัฐมาเลเซีย เสนอขอหารือแก้ไขปัญหาเรื่องคน ๒ สัญชาติ ซึ่ง สมช. จะไปประชุมหารือ และ มท. ได้มอบให้ ตท.สป. ร่วมประชุมด้วย</p> <p>๓. พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี มีที่ดินราชพัสดุที่ให้เช่าสัมปทาน และหมดอายุการเช่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ควรนำมาจัดสรรให้ประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินได้</p> <p>๔. การติดตามเร่งรัดงบประมาณ ให้ สบจ.สป. ย้ำจังหวัดต้องดูแลทั้งงบประมาณจังหวัด และงบประมาณของส่วนราชการที่เข้าไปในพื้นที่</p> <p>๕. ครม. เห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคง ซึ่งในวันอังคารหน้าจะนำมาแจ้งในที่ประชุมทราบ และมอบจังหวัดนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ตท.สป.</p> <p>ทต./จ.สุราษฎร์ธานี</p> <p>สบจ.สป./จังหวัด</p> <p>จังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	๖. ตั้งแต่เดือน มี.ค. ๕๘ เป็นต้นไป ป.ป.ส. ได้ขอให้ รอง ปมท. (ม) เป็นประธานตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเสพติดของ มท. ซึ่งจะมีกำหนดไปตรวจติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาเสพติดในภูมิภาค	
๑๕. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ผอ.สนผ.สป. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ มท. ดังนี้ ข้อมูลจากระบบ GFMS วันที่ ๒๗ ก.พ. ๕๘ เบิกจ่ายในภาพรวมได้ ร้อยละ ๔๑.๘๘ งบลงทุนเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๓.๓๔	สนผ.สป.
๑๖. เรื่องอื่นๆ	รทท.ผอ.กค.สป. รายงานว่า กรมบัญชีกลางได้อนุมัติงบประมาณฯ ที่ มท. ขออนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๘ โครงการ ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดให้หน่วยงานต่างๆ ทราบต่อไป	กค.สป.

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สือสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘